

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๖/วษ



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง เรียนเชิญเป็นพระอาจารย์วิทยากร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนในฝัน

กราบนมัสการ พระอาจารย์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม ๑ ฉบับ  
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและวิทยากร ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ร่วมกับพระสังฆาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันสร้างเครือข่าย “บวร/บรม” ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน จนเกิดกระแสตอบรับที่ดีทั่วประเทศ ดังที่ทราบแล้วนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวไปยังผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการโรงเรียนในฝัน จำนวน ๒,๖๒๘ โรงเรียน ๙๒๑ อำเภอทั่วประเทศ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบเดิมโดยมีจำนวนผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑๖,๖๖๒ คน

การดำเนินงานในครั้งนี้มีพระเถรานุเถระจากทุกอำเภอ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนในฝันเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งท่านรับผิดชอบอยู่เป็นจำนวนมาก และจะดำเนินการติดต่อกันหลายรุ่น จึงจำเป็นต้องใช้วิทยากรและผู้ร่วมดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ ฝ่ายผู้บริหารจากส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต หมุนเวียนกันเป็นประธานวิทยากรและผู้อำนวยความสะดวก

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอนิมนต์ท่านทำหน้าที่เป็นพระวิทยากรให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติธรรมแก่ผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามจุดอบรมที่กำหนด โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณไปตั้งเบิกจ่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ตามจุดที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติธรรมตามรายละเอียดดังแนบแล้ว ส่วนค่าพาหนะ ค่าอาหารและค่าที่พักทางฝ่ายกองคลังคณะสงฆ์ต้นสังกัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

จึงนมนัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นมัสการด้วยความเคารพ

(นายจินภัทร ภูมิรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๖๒

โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๗๒๙๕